

# Quả táo của An Kỳ Sinh

**T**ruyền thuyết kể rằng, có một tiên ông, tên gọi là An Kỳ Sinh. Ông là người Phụ Quận, Lang Nha, Sơn Đông. Ông đã từng làm thuốc ở Đông Hải. Dân gian đồn rằng, ông đã 1.000 tuổi, gọi là “ông thiên thọ”.

Truyện kể rằng, khi Tần Thủy Hoàng Đông du, đã từng gặp An Kỳ Sinh. Hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau 3 ngày 3 đêm, rất tâm đầu ý hợp. Tần Thủy Hoàng còn cho An Kỳ Sinh một bảo vật kim ngọc có giá trị mấy ngàn vạn lượng. Khi chia tay An Kỳ Sinh để lại, không nhận vật mà Tần Thủy Hoàng tặng. Ông còn lưu lại một phong thư và một đôi giày làm bằng ngọc đỏ thắm. Trong thư nhắn Tần Thủy Hoàng “mấy năm sau tìm gặp An Kỳ Sinh tôi ở núi Bồng Lai”.

Vài năm sau, Tần Thủy Hoàng lại không trực tiếp đi mà phái sứ giả dẫn hàng trăm người ra biển, tìm đường đến núi Bồng Lai, để gặp An Kỳ Sinh. Nhưng, đoàn người vừa đến biển thì trời nổi bão lớn, sóng gió cuộn cuộn, không có cách nào đi tiếp được. Và cuối cùng, chỉ còn cách úrũ quay về. Không biết có phải vì Tần Thủy Hoàng không đi hay núi Bồng Lai khó tìm mà cuộc hẹn của An Kỳ Sinh đã không thành, và sau đó Tần Thủy Hoàng chỉ ngồi trên ngôi báu có 2 năm, sau đó nhà Tần bị diệt vong không?

Đến thời Hán Vũ Đế, có một phương sĩ tên là Lý Thiệu Quân (là người cố đại

chuyên nghiên cứu để chế ra các phương thuốc uống vào thành tiên và bất tử) tự xưng là đã gặp An Kỳ Sinh. Lý Thiệu Quân kể rằng, khi đó ông bị bệnh, vừa đói lại vừa mệt, sau khi gặp An Kỳ Sinh, được ông cho uống một loại thần dược, bệnh lập tức khỏi hẳn. An Kỳ Sinh còn cho Lý Thiệu Quân ăn một quả táo tiên, loại táo này vô cùng lớn, giống như quả dưa vậ. Lưu Thiệu Quân sau khi ăn xong, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn. Khi Lưu Thiệu Quân trở về báo với Hán Vũ Đế lần gặp kỳ lạ này, mặt mày hớn hở vui tươi, hưng phấn vô cùng.

*Nguồn điển tích:*

- “Sử ký. Phong Thiên thư”, đời nhà Hán.

- Lưu Hưởng “Liệt Tiên truyện”, đời nhà Hán

- Ban Cố “Hán Vũ nội truyện”

*Ý nghĩa và cách dùng:*

Sau này điển cố “Quả táo của An Kỳ Sinh” dùng để chỉ quả tiên hay các loại hoa quả, thức ăn quý hiếm; cũng dùng để chỉ những việc cầu tiên hoặc thành tiên, những việc mong ước mà không thực hiện được.

*K.N sưu tầm*